



## จดหมายเปิดผนึกฉบับที่สอง ถึงเพื่อนภาคีเครือข่ายทุกองค์กร

“การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยไทยให้ผ่านวิกฤตโควิด19”

### เรียน เพื่อนภาคีเครือข่ายทุกองค์กร

เพียงช่วงสั้นๆ นับจากจดหมายเปิดผนึกฉบับที่หนึ่ง ที่ผมเขียนถึงเพื่อนภาคีเครือข่ายทุกองค์กร ขณะนี้การระบาดของโควิด19 มีความรุนแรงมากขึ้นจนเป็นวิกฤตของประเทศ ผลกระทบทางด้านสาธารณสุข สังคม เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศกำลังขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ ที่สำคัญไวรัสกำลังเดินทางเข้าสู่ชุมชนหมู่บ้านทั่วประเทศที่เป็นแหล่งรวมของผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่มเสี่ยงสูงนี้เมื่อป่วยเป็นโรคโควิด19 จะมีอาการรุนแรงมาก เป็นภาระงานหนักมากของโรงพยาบาล และมีอัตราการตายสูงมากกว่ากลุ่มอายุอื่น และเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคมที่ผ่านมา หน่วยงานภาคีด้านสุขภาพ ด้านสังคมและด้านปกครอง ได้ประชุมและมีมติให้เร่งจับมือขับเคลื่อนแผน**“รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด19”** ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐสถาบันวิชาการ ธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่ เพื่อไปหนุนช่วยหน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรและแกนนำประชาชน อาสาสมัครกลุ่มต่างๆ ในตำบลและชุมชนหมู่บ้าน ให้ร่วมกันยกระดับการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน เปลี่ยนจากประชาชนที่ตื่นกลัว เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ในการดูแลตนเอง ครอบครัว สังคม และมีส่วนร่วมกำหนดมาตรการต่างๆ ของชุมชนเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด19 ภายในชุมชนของตนโดยมีตำบลเป็นพื้นที่จัดกระบวนการประชาคมแบบมีส่วนร่วม และเกิดเป็นข้อตกลงร่วมหรือธรรมนูญประชาชนสู้ภัยโควิด19 ของแต่ละตำบลและทุกชุมชนหมู่บ้านและต้องเร่งทำให้เกิดขึ้นทั่วประเทศโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ทันรับมือกับไวรัสที่กำลังจะเข้าสู่ชุมชนหมู่บ้าน ขณะนี้มีตัวอย่างหลายพื้นที่หลายตำบล ประชาชนได้ตื่นตัวลุกขึ้นจับมือกันออกมาตรการของชุมชนและขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมอยู่ในขณะนี้ เช่น ธรรมนูญสุขภาพตำบลสร้างนกทว่าด้วยปฏิบัติการต้านโควิด19 หรือธรรมนูญตำบลหนองพลวง ว่าด้วยมาตรการเร่งด่วนเฉพาะกิจเกี่ยวกับโควิด19 หรือประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด19 ของเทศบาลตำบลพนา และ อบต.ไร่ขี เป็นต้น

เพื่อนภาคีเครือข่ายครับจากวิกฤตการระบาดของโรคโควิด19 ที่กำลังคืบคลานเข้าสู่ชุมชนหมู่บ้านทั่วประเทศ และตัวอย่างความเข้มแข็งของประชาชนในหลายพื้นที่ พวกเราภาคีจากหลายภาคส่วนได้ตกลงกันเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ว่าพวกเราจะเร่งขับเคลื่อนแผน**“รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด19”** โดยมีวิธีการขับเคลื่อนอย่างเป็นเอกภาพ และเป็นระบบทั่วประเทศดังนี้

๑. หน่วยงานภาคีส่วนกลางจะปรับแผนงานและกำหนดแนวทางดำเนินการร่วมกันเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนของภาคีเครือข่ายและหน่วยงานในพื้นที่ และได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานสนับสนุนการสู้ภัยโควิด19 ขึ้นโดยมี สช. และ พอช. เป็นหน่วยประสานงานกลาง

๒. กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขจะสนับสนุนให้ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ของทุกอำเภอ ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจาก สสส. จะหารือร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ กำหนดแผนสู้ภัยโควิด19 ของอำเภอและให้มีทีมวิทยากรอำเภอที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และแกนนำภาคประชาสังคมในพื้นที่ ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินการให้เกิดกระบวนการประชาคมในทุกตำบล และชุมชนหมู่บ้าน

๓. ทีมวิทยากรอำเภอ ภายใต้การสนับสนุนวิชาการและงบประมาณเพิ่มเติมจาก สช. และ สสส. ดำเนินการและสนับสนุนให้ รพ.สต. ร่วมกับ อบต./เทศบาล สภาองค์กรชุมชน ภาคประชาสังคม อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และอาสาสมัครอื่นๆ รวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันจัดกระบวนการประชาคมเพื่อให้เกิดข้อตกลงร่วมหรือธรรมนูญประชาชนสู้ภัยโควิด19 ของแต่ละตำบลและทุกชุมชนหมู่บ้าน โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต./เทศบาล

๔. ข้อตกลงร่วมหรือธรรมนูญประชาชนสู้ภัยโควิด19 ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและประชาชนของแต่ละตำบลและชุมชนหมู่บ้าน จะประกอบด้วยมาตรการต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยแต่ละมาตรการจะกำหนดบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงาน กลุ่มประชาชน ครอบครัวยุคใหม่ และประชาชนเป้าหมาย ไว้อย่างชัดเจน เป็นสัญญาประชาคมที่ง่ายในการปฏิบัติ

๕. หน่วยงานต่างๆ แกนนำองค์กรชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมตามมาตรการต่างๆ ภายใต้ข้อตกลงร่วมหรือธรรมนูญประชาชนสู้ภัยโควิด19 ในพื้นที่ของตน โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต./เทศบาล หรือกองทุนอื่นๆ ในพื้นที่

เพื่อนภาควิชาการเครือข่ายครับผมมั่นใจว่าเราจะชนะไวรัสนี้ได้ด้วยข้อตกลงร่วมหรือธรรมนูญประชาชนช่วยชาติสู้ภัยโควิด19 เพราะบทบาทของประชาชนในพื้นที่เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยไทยให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ได้



นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ

เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

“สานพลังปัญญา สร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ”

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ กลุ่มงานสื่อสารสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

ศุภวิษณุ ฤกษ์จินดาวงศ์ โทร 02 832 9147,064 525 2614 อีเมลล์ [supawish@nationalhealth.or.th](mailto:supawish@nationalhealth.or.th)

นันทนัฐ ฤกษ์ปัญญา โทร 02 832 9146,080 629 3599 อีเมลล์ [nanyanat@nationalhealth.or.th](mailto:nanyanat@nationalhealth.or.th)